

Số: **44**/BC-HĐND

Vinh Linh, ngày **25** tháng **6** năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018**

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

##### **I. VIỆC TỔ CHỨC KỶ HỌP**

HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch đề ra, tham gia kỳ họp có 30 đại biểu HĐND huyện và 150 đại biểu khách mời. Đây là phiên họp đầu năm hết sức quan trọng để bàn, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2018.

Kỳ họp đã thông qua 21 nội dung, trong đó có 9 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết đẩy mạnh phát triển Y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ, công chức 03 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020, nguồn ngân sách huyện quản lý (lần 2); Nghị quyết tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018; Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Phương Nam do chuyển công tác.

Kỳ họp HĐND huyện đã giành hơn một phần hai thời gian để đại biểu HĐND thảo luận, chất vấn và yêu cầu trả lời chất vấn; kỳ họp cũng dành thời gian cho đại biểu khách mời thảo luận chuyên sâu các vấn đề, làm rõ những nội dung của các báo cáo, kế hoạch, đề án có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là tính khả thi của các nghị quyết và các vấn đề mà cử tri quan tâm trên các lĩnh vực về thu, chi ngân sách; đầu tư công; đất đai; giảm nghèo; giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê; khả năng nguồn thu đầu giá từ quyền sử dụng đất phục vụ cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ nông nghiệp, tiếp cận vốn vay từ chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Nội dung chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện chu đáo; công tác tổ chức, điều hành của Chủ tọa kỳ họp đã thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động giám sát tại kỳ họp đã tuân thủ đúng quy định Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

## II. VIỆC TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP

HĐND huyện đã phối hợp với đại biểu HĐND tỉnh đặc cử trên đị bàn huyện và UBMTTQVN huyện tổ chức 12 đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 tại các đơn vị trong đó 6 điểm tiếp xúc chung 2 cấp tỉnh và huyện: Vĩnh Lâm, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy; 6 điểm tiếp xúc riêng: Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hòa, Vĩnh Long, thị trấn Cửa Tùng và thị trấn Bến Quan. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, HĐND huyện đã tiếp thu, tổng hợp 76 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn (*có báo cáo tổng hợp riêng*). Ngoài ra, HĐND huyện đã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội đặc cử trên địa bàn tổ chức.

Số lượng bình quân mỗi điểm tiếp xúc cử tri có trên 100 cử tri tham gia. Thông qua nội dung tiếp xúc cử tri và báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND, hầu hết cử tri tham gia đều nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết và các nội dung của kỳ họp. Đồng thời, cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND, UBND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh, quốc phòng trong đó có một số vấn đề bức xúc nổi cộm, được cử tri trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm như: tình trạng ô nhiễm môi trường; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; việc thực hiện các chế độ chính sách; vấn đề kê khai, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; chuyển đổi sinh kế cho Nhân dân vùng ven biển; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, điện ở nông thôn để phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất; việc đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đạt xã chuẩn nông thôn mới một cách bền vững.....

Các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri theo kế hoạch đề ra. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo các ngành chức năng trực tiếp trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những nội dung không thể giải quyết, trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc thì các Tổ đại biểu HĐND huyện đã ghi chép, tổng hợp đầy đủ. Thường trực HĐND đã tổng hợp và có văn bản chuyển đến cơ quan giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho cử tri được rõ.

## III. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT

### 1. Giám sát tại các kỳ họp

#### 1.1. *Giám sát qua việc xem xét các báo cáo trình kỳ họp:*

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6,7 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho Ban KT-XH và Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan, đơn vị trình kỳ họp.

Các Ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, lịch trình thẩm tra, triển khai nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức các hội nghị, các cuộc tham vấn mời Thường trực HĐND huyện, các địa phương, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương về các vấn đề chưa sát thực, còn nhiều ý kiến trái chiều, làm cơ sở đề xuất, kiến nghị với HĐND huyện tại kỳ họp.

#### 1.2. *Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:*

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện và các cơ

quan hữu quan trình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản,...; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND; Tòa án nhân dân, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN huyện.

Các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng chất vấn và yêu cầu trả lời chất vấn tại kỳ họp, chất vấn lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành về những vấn đề có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, Nhân dân trên địa bàn đặc biệt quan tâm, hướng tới. Nhìn chung các chất vấn của đại biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền giải quyết của người được chất vấn. Người được chất vấn trả lời thẳng vào các vấn đề đại biểu yêu cầu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tiếp tục đôn đốc người đã trả lời chất vấn thực hiện “lời hứa”, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước để báo cáo kết quả với HĐND huyện tại kỳ họp sau, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu được các cơ quan thực hiện nghiêm túc.

## **2. Giám sát chuyên đề của HĐND huyện**

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 26/02/2018 cụ thể hóa nghị quyết về thời gian, nội dung, đối tượng, đơn vị được giám sát và phân công nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện để tổ chức thực hiện. 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã triển khai 05 cuộc giám sát và hoàn thành theo kế hoạch, lịch trình đề ra, cụ thể:

### **2.1. Giám sát của Thường trực HĐND huyện: 02 cuộc**

- Giám sát về thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2 cho 11 bản nghèo vùng đồng bào dân tộc Vân Kiều 3 xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê.

- Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc thực hiện quy trình xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá.

### **2.2. Giám sát của các Ban HĐND huyện: 02 cuộc**

- Giám sát công tác quản lý thị trường về kiểm tra đăng ký kinh doanh và chấp hành các nội dung đã đăng ký, các quy định về hoạt động thương mại, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác về thương mại.

- Giám sát công tác tuyên truyền pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính của các xã, thị trấn.

### **2.3. Giám sát của các Tổ đại biểu HĐND huyện: 01 cuộc**

- Giám sát việc quản lý môi trường, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các hộ nuôi tôm trên địa bàn xã Vĩnh Thạch

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện tham mưu văn bản, tổng hợp đề xuất nội dung giám sát của các cơ

quan, đơn vị và đại biểu HĐND huyện đề trình Thường trực HĐND huyện thông qua nội dung dự thảo Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND trước khi trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giám sát, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; các Ban HĐND huyện tổ chức rà soát các thông báo kết luận chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, trình Thường trực HĐND huyện đưa vào phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện để chất vấn, yêu cầu báo cáo giải trình theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 phiên chất vấn, yêu cầu báo cáo giải trình đối với các đơn vị trong việc thực hiện các Thông báo kết luận giám sát đó là: Việc thực hiện Kết luận số: 43/TB-HĐND ngày 01/11/2017 của Thường trực HĐND huyện về tình hình quản lý, sử dụng, khai thác các công trình, dự án của ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực huyện Vĩnh Linh trên địa bàn huyện; Kết luận số: 44/TB-HĐND ngày 02/11/2017 luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134, 135 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã miền núi ĐBKK ở huyện Vĩnh Linh; Chất vấn Phòng NN&PNT huyện trong việc thực hiện, tham mưu cho UBND huyện xử lý kênh tưới Nam - Tú - Cháp đi qua: Vĩnh Nam, Vĩnh Tú, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Cháp không phát huy được năng lực tưới tiêu kết hợp, làm ảnh hưởng đến sản xuất rất nhiều năm của bà con nhân dân. Qua chất vấn đã kết luận, kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực theo Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đến nay các đơn vị, ngành, địa phương liên quan đã có sự tập trung xử lý, giải quyết, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

### **3. Giám sát qua ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 12 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn, các khu dân cư; tổ chức các hội nghị trực báo, giao ban các xã thị trấn hàng quý và qua các hoạt động hàng ngày của Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp được hàng trăm ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri Thường trực HĐND huyện đã kịp thời có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện và các ngành hữu quan giải quyết trả lời cho cử tri được rõ. Đồng thời Thường trực HĐND huyện thống nhất giao nhiệm vụ và chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn bầu cử để đưa vào giám sát chuyên đề của các Tổ năm 2018. Hiện nay, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã đưa vào kế hoạch giám sát và đang tiến hành giám sát các nội dung mà nhân dân các địa phương quan tâm..

## **IV. CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ**

### **1. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của HĐND huyện**

Thường trực HĐND huyện đã duy trì tốt quy chế tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng theo luật định và quy chế. Tham gia đầy đủ các kỳ tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện và tiếp dân tại Ban tiếp công dân, tiếp dân thường xuyên tại nơi làm việc. 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận 03 đơn kiến nghị,

01 đơn có nội dung tố cáo của cử tri và đã được Thường trực HĐND huyện chuyển cho Ban tiếp công dân huyện, tham mưu cho UBND huyện giải quyết trả lời theo luật định; Mời giải quyết đề tư vấn, hướng dẫn cho công dân rút 01 đơn tố cáo có nội dung không đúng để làm lại đơn gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc liên quan đến yêu cầu của công dân. Đối với ý kiến phản ánh trực tiếp bằng điện thoại đều được Thường trực HĐND quan tâm hướng dẫn, trả lời chu đáo, thể hiện trách nhiệm cao của HĐND, đại biểu HĐND trước cử tri.

## **V. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**

1. Thực hiện tốt công tác phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, UBMT huyện và các cơ quan quan liên trong giải quyết các nhiệm vụ của địa phương để phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp giữa năm, tổ chức tiếp cử tri, tham mưu văn bản, tài liệu để quản lý, điều hành hoạt động của HĐND

2. Duy trì và tổ chức tốt các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND và cơ quan Thường trực HDND huyện; trực báo Quý, 6 tháng đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn theo quy chế.

3. Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua - khen thưởng đối với HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (sửa đổi, bổ sung năm 2018) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.

4. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018, phân công trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ HĐND huyện tổ chức thực hiện. Tổ chức lấy đề xuất nội dung giám sát năm 2019. Khảo sát đề xuất của các đơn vị, địa phương nhằm xác định vấn đề, nội dung quan trọng được cử tri và người dân quan tâm để đưa vào chương trình giám sát 2019 của HĐND huyện.

5. Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, tổ chức cùng với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện làm việc với Thường trực 22 xã, thị trấn để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã, qua đó để hướng dẫn, định hướng, khắc phục một số tồn tại, khó khăn, nâng cao năng lực, trách nhiệm của HĐND cấp xã, thị trấn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt vụ được giao.

6. Tổ chức các Đoàn khảo sát của Thường trực huyện để đánh giá việc thực hiện Thông báo kết luận sau giám sát của các cơ quan, đơn vị để từ đó có cơ sở tổ chức các phiên chất vấn của Thường trực HĐND huyện.

7. Tham gia các đoàn giám sát của các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện; các buổi thẩm tra, khảo sát của các Ban HĐND huyện. Tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo, buổi làm việc của các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, tỉnh. Tham gia góp ý, cho ý kiến đối với các văn bản của các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện; các văn bản của các cơ quan, ban, ngành các cấp,...

8. Tham gia với các Đoàn lãnh đạo huyện thăm hỏi tặng quà đối với gia đình chính sách, người công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, người neo đơn; thăm bà con Vĩnh Linh lập nghiệp ở Hướng Hóa và các đơn vị trực tết trên địa bàn. Tham dự các hoạt động lễ, tết tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện và tỉnh.

## **V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

- Công tác tiếp xúc cử tri mặc dù đã có tuyên truyền đổi mới nội dung, hình thức nhưng tỷ lệ cử tri tham gia một số xã, thị trấn và địa bàn dân cư còn thấp. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu kiến nghị về quyền lợi cá nhân, chưa quan tâm đến các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác tổng hợp ý kiến cử tri ở một số điểm tiếp xúc cử tri vẫn còn chậm so với quy định; việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung còn thiếu chính xác, chưa trọng tâm nên có nội dung đã giải quyết nhưng vẫn được kiến nghị lại nhiều lần.

- Nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương xã, thị trấn nhưng vẫn không được lãnh đạo địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm nên vẫn còn tình trạng kiến nghị lên cấp trên.

- Về công tác giám sát: Một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa chủ động xây dựng kế hoạch giám sát nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn bầu cử. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện trong việc theo dõi, đốc thúc việc thực hiện các kết luận sau giám sát của Tổ còn hạn chế.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

1. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Duy trì chế độ giao ban, trực báo đối với HĐND các xã, thị trấn.

2. Tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND huyện theo đúng nghị quyết tổ chức các phiên họp thường lệ và bất thường năm 2018 của HĐND huyện đã được thông qua.

3. Triển khai và tổ chức hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm của HĐND huyện theo đúng nghị quyết và kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đốc thúc việc chấp hành các kết luận giám sát năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND huyện; tổ chức chất vấn, yêu cầu giải trình đối với các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các kết luận giám sát tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện theo quy định tại Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

4. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMT huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, để tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện; nâng cao vai trò các Tổ đại biểu HĐND huyện trong TXCT và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện tổng hợp, phân loại kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT để chuyển, giao trách nhiệm giải quyết, giải trình đến các cơ quan hữu quan giải quyết và báo cáo cho cử tri biết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

5. Các Tổ và đại biểu HĐND huyện cần chủ động rà soát lại ý kiến, kiến nghị của cử tri trên từng địa bàn bầu cử từ kỳ họp thứ 2 đến nay để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đặc biệt là những vấn đề có tính bức xúc, hoặc nhiều lần kiến nghị mà chưa giải quyết để trả lời cho cử tri bằng văn bản, nhằm

nâng cao trách nhiệm của đại biểu, Tổ đại biểu trước nhân dân, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

6. Các Ban của HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, lịch trình, thực hiện tốt công tác khảo sát phục vụ thẩm tra, rà soát các văn bản, nội dung trình các kỳ họp của HĐND huyện theo luật định. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, khảo sát của các Ban để tham mưu Thường trực HĐND huyện đánh giá hiệu quả các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

7. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMT huyện, xây dựng các nội dung phối hợp cụ thể trong thời gian tới; quan tâm về công tác giải quyết đơn thư; ý kiến, kiến nghị của nhân dân thực hiện giao ban định kỳ để trao đổi, cung cấp thông tin.

8. Tổ chức thực hiện tiếp công dân có nề nếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đốc thúc, theo dõi việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội nghị, hội họp của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện; Thường trực và các Ban HĐND xã.

9. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản, báo cáo...đối với Văn phòng HĐND&UBND huyện; tham gia tích cực các cuộc họp, hội nghị; thực hiện tốt công tác quản lý, ban hành văn bản và tổ chức thực hiện văn bản của HĐND huyện.

10. Chỉ đạo, phân công các đồng chí phụ trách tiếp tục theo dõi hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhằm phục vụ công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại và thi đua khen thưởng năm 2018 theo Bộ tiêu chí mới ban hành (sửa đổi, bổ sung năm 2018).

11. Chỉ đạo và phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tham dự họp với HĐND cấp xã để theo dõi, chỉ đạo kỳ họp, qua đó nắm bắt những hạn chế, tồn tại của cơ sở để có định hướng hỗ trợ đồng thời phục vụ hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Linh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

**Nơi nhận:**

- HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UBMT huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VP-VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Lập**

